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ผูชวยศาสตราจารยธิติพันธุ เชื้อบุญชัย  ผูอํานวยการศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา  
คณะนิติศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
“บทบาทหนาที่ของ คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการจัดทําโครงการ” 
   

เร่ืองการปรับปรุงแกไขประมวลรัษฎากรนี้โดยสวนตัวแลวเห็นวาศาสตราจารยพิเศษ
ปรีชา พานิชวงศ    ทานอธิบดีศานิต  รางนอย  และคุณพรทิพย สุขทัพภ เปนผูประสานงาน
โดยตรง และดวยหนาที่การงานของขาพเจาในฐานะเปนผูบรรยายรายวิชากฎหมายภาษีอากร
โดยเฉพาะประมวลรัษฎากร ของคณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยมีผูที่รูจัก
ตลอดจนทานอาจารยผูใหญเปนผูที่มีความรูความชํานาญดานภาษีอากร มีเพ่ือน ๆ ที่ทํางาน
ดานภาษีอากรหลายทาน ไดฟงไดยินถึงประเด็นความขัดของของภาคเอกชนคอนขางมากใน
ประมวลรัษฎากร ในขณะเดียวกันในกรมสรรพากรเองไดมีการหารือและมีปญหาในเรื่อง
แนวทางปฏิบัติงานตาง ๆ ในหลายเรื่องซึ่งเจาหนาที่เห็นวาการทํางานของภาคเอกชนใน
บางครั้ง เปนเรื่องการหลบเลี่ยง หลีกเลี่ยงในการเสียภาษี  ขาพเจาในฐานะที่ไดยินมีความรูสึก
วาเรื่องบางเรื่องน้ีไดมีการมองคนละมุมมอง มีการตีความกฎหมายคนละอยาง ดวยเหตุนี้จึงมี
ความรูสึกสนใจ ลาสุดไดมีการจัดสัมมนาขึ้นในในวันศุกรที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เวลา ๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ หองกมลทิพย   โรงแรมสยามซิตี้   ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ไดมีการระดม
ความเห็น ซึ่งมีความเห็นจากผูที่เปนนักกฎหมายภาษีอากรโดยแท นักบัญชีทางภาษีอากรโดย
แท ความเห็นของนักธุรกิจ และเจาหนาที่ของกรมสรรพากรไดแสดงขอคิดเห็น ในภายหลัง 
รศ.ทัชชมัย  ฤกษะสุต ซึ่งเปนผูประสานงานในคณะนั้นไดรับภาระที่จะประสานงานตาง ๆ  
สุดทายมีลูกศิษยที่เปนอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ.ธีรวุฒิ  เต็มศิริวัฒนกุล ไดชวย
สรุปผลการสัมมนาที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม และทายที่สุดแลวก็ไดมีการเสนอขอบเขตการวิจัย
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิผูที่จะมากํากับการวิจัย ไดแกอาจารยชัยสิทธิ  ตราชูธรรม อาจารยทรง
เดช ประดิษฐสมานนท  รศ.ดร.ศักดา  ธนิตกุล เปนตน ซึ่งไดกรุณาแกคณะทํางาน ไดให
คําแนะนํา ความเห็นหลายอยาง จนกระทั่งสุดทายไดมีการประชุมครบวาจะปรับปรุงขอบเขตใน



การทําวิจัยอยางไร ซึ่งคุยในคณะทํางาน ซึ่งในสวนของคณะซึ่งมีอยูประมาณ ๓-๔ ทานเบื้องตน 
ในสวนที่ปรึกษาขางนอกก็ไดใหคําแนะนํา สุดทายแลวคิดวาจะแบงโครงงานการจัดทํางานครั้งน้ี
ออกเปน ๒ ระยะ  

 
ระยะที่หน่ึง จะศึกษาในสวนที่จะตองปรับปรุงตัวประมวลรัษฎากรที่เปนอยู คือจะไม

ศึกษาในหลักการภาษีอากร จะรวบรวมปญหาตาง ๆ ที่เปนขอขัดของและจะรวบรวมขอขัดของ
ดังกลาว  จัดหมวดหมูของประมวลรัษฎากรใหสามารถใชไดและในขณะเดียวกันในดานถอยคํา
ภาษานั้นหากจําเปนตองเขาไปเกี่ยวของก็อาจจะเขาไปแตะในสวนนั้น แตโดยหลักแลวจะไมลง
ไปแตะในเรื่องของประเด็น ในเรื่องของหลักการ...  โดยมีการระดมปญหาจากทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จากภาครัฐน้ันดวยความกรุณาของเจาหนาที่ของกรมสรรพากร จากเจาหนากรม
ที่ดินไดรวบรวมปญหาการจัดเก็บภาษีที่เกิดจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพยตาง ๆ โดยไดจัดทํา
เปนหนังสือขอเสนอแนะใหกับคณะนิติศาสตร  ในระยะแรกจะเปนสวนของการพิจารณา
ภาคเอกชน ซึ่งภาคเอกชนนั้นจะแบงออกเปน ๒ กลุม กลุมหนึ่งจะเปนกลุมที่ทํางานดาน
กฎหมายภาษีอากรโดยแท ซึ่งจะเปนการระดมความเห็นวาประมวลรัษฎากรนี้มีประเด็น
ขอขัดของอยางไรบาง ประเด็นอะไรที่เปนเรื่องของตัวอักษรที่ไมใชประเด็นหลักการก็จะนํามา
พิจารณาประกอบกับในสวนของเจาหนาที่ กลุมที่สองก็จะเปนนักธุรกิจโดยแท ซึ่งโดยสวนตัวมี
ความเห็นวานักธุรกิจโดยแทนั้นมีความรูสึกหรือมีความเขาใจในตัวประมวลรัษฎากรขัดของ 
อาจจะดวยคําแนะนําจากนักกฎหมายภาษี หรือไดรับหนังสือตอบรับจากหนวยราชการวาซึ่งไม
สอดรับหรืออาจจะเปนสิ่งที่ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจไมคอยดีเทาใดนัก  

 
ระยะที่สอง เปนสวนเนื้อหา ตองมีการศึกษาวิจัยในประเด็นขอกฎหมายทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ในประเด็นศึกษาบางเรื่องนั้นจําเปนตองมีนักเศรษฐศาสตรมารวมแสดงความ
คิดเห็นโดยละเอียด สําหรับประเด็นที่มีการพูดถึงกันมากก็จะเปนเรื่องมาตรการการเลี่ยงภาษีที่
นานาประเทศใชกันอยูนั้น ในประเทศไทยไมมีใชอยูเลยในสวนนั้น มีปญหาวาในเรื่องนี้จะนํามา
พิจารณาแกไขอยางไร แมแตเร่ืองการคํานวณกําไรสุทธิ กําไรสุทธิทางบัญชีกับกําไรสุทธิทาง
ภาษีอากรที่ไมตรงกันน้ันจะทําใหมันตรงกันไดหรือไม หรือวาจะทําใหมีขอแตกตางนอยที่สุด 
การดําเนินการจะคูขนานไปกับระยะที่หน่ึง เพียงแตวาระยะเวลาในการสิ้นสุดการทําระยะที่สอง
นี้มันจะเนิ่นไปนานกวาระยะที่หน่ึง คือผมอยากจะใหเสร็จในเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน ซึ่ง
อาจจะตองนําสิ่งที่ทําในระยะที่หน่ึงมาแกไขปรับปรุงในสวนที่สอง   ซึ่งเปนประเด็นที่คณะที่จะ
เขามามีสวนรวมในโครงการ อยางที่ผมไดเรียนมาตั้งแตตอนตนแลววาในคณะไดมีผูทรงคุณวุฒิ
ดานภาษีอากรทางดานนี้มาเปนระยะเวลาอันยาวนาน ทั้งสวนที่เปนผูพิพากษา อัยการ ที่
ปรึกษาภาษีอากร นักกฎหมาย นักบัญชี ผูตรวจสอบภาษีอากรไดเขามาใหความชวยเหลือให
การสนับสนุนในดานการใหขอมูล ขอคิดเห็นตาง ๆ  

 ๒ 
 


